

THÁI BÌNH

5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực.



Đến nay, toàn tỉnh có 1.518.558 người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 84,76% dân số.

Ảnh: THU THỦY

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 21, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 8/5/2013 về thực hiện Nghị quyết số 21; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1950 ngày 5/9/2013 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU; phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ký hợp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XV thông qua chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chương trình công tác hàng năm để chỉ đạo thực hiện. Nhiều địa phương, đơn vị đã linh hoạt lồng ghép chỉ tiêu phát triển BHYT trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm cho người lao động nên chính sách BHXH, BHYT được đồng tình ủng hộ.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21, đặc biệt từ khi thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ



Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hưng.

Ảnh: NHƯ HOÀNG

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã thu được những kết quả đáng kể. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT hàng năm đều tăng, nếu năm 2013 có 1.218.076 người tham gia BHYT, chiếm 68,11% dân số thì đến hết năm 2016 có 1.460.619 người tham gia, chiếm 81,57% dân số và đến ngày 30/9/2017 toàn tỉnh có 1.518.558 người tham gia BHYT, chiếm 84,76% dân số.

Đi đôi với việc phát triển, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, công tác thu cũng đạt

vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2013 thu 1.967,73 tỷ đồng, năm 2016 thu 3.008,9 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Dự kiến năm 2017 thu 3.239,192 tỷ đồng, vượt kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan quyết liệt đôn đốc các đơn vị thu, thu nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, Thái Bình luôn đứng trong top 5 tỉnh có tỷ lệ nợ thấp nhất trên toàn quốc. Hàng năm có hàng triệu lượt người được khám chữa bệnh BHYT và được quỹ BHYT chi trả đầy đủ,

kịp thời. BHYT học sinh nhiều năm liền có số trường và số học sinh tham gia cao; năm học 2016 - 2017 có 100% trường với 269.404 học sinh tham gia, đạt 99,98%.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21, tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội được nâng lên rõ rệt; việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân được kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn chỉ đạo tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm tối đa thủ tục tham gia BHXH, BHYT; tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử, hồ sơ giao dịch qua dịch vụ bưu chính, giảm thời gian giao dịch của các đơn vị, cá nhân, cụ thể: giảm từ 335 giờ năm 2013 xuống còn 45 giờ năm 2017; rút từ 115 quy trình năm 2014 xuống còn 32 quy trình năm 2017. Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ngành Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT với từng nhóm đối tượng tại cơ sở. Từ năm 2013 đến nay đã tổ chức 78 hội nghị cho hơn 23.000 lượt người tham gia.

Qua thực tế tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị là nhân tố quyết định việc thực hiện thắng lợi chính sách BHXH, BHYT tại mỗi địa phương. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Thái Bình hiện vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 21, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai, tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh. Ngành Bảo hiểm xã hội thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa chính sách BHXH, BHYT đến với các tầng lớp nhân dân; tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng cộng tác viên.

NHÂM THỊ SEN
(Bảo hiểm xã hội tỉnh)

ĐÔNG XUÂN

Người dân đồng lòng đưa nước sạch về làng

Trong khi nhiều xã trên địa bàn huyện Đông Hưng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch mới đạt trung bình từ 30 - 40%, cá biệt có xã tỷ lệ hộ dân tham gia sử dụng nước sạch mới đạt 15% thì ở xã Đông Xuân tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch lên tới 85,5%, cao nhất huyện. Trước đây, gia đình bà Phạm Thị Lý ở thôn Kỳ Con sử dụng nước giếng khoan và nước mưa phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Nhưng hơn 2 năm nay gia đình bà chuyển hẳn sang sử dụng nước sạch do Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo cung cấp. Bà Lý cho biết: Khu chúng tôi ở chủ yếu dùng nước giếng, rất nhiều chất sắt nên đầy thùng, thau chậu đựng nước thường có màu vàng. Chúng tôi mong nước sạch từ lâu nên khi có nước sạch về chúng tôi đón nhận ngay. Sử dụng nước sạch chúng tôi thấy rất tiện lợi, vệ sinh an toàn thực phẩm yên tâm. Nhà máy cấp nước ổn định, nước dùng thoải mái, sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Cũng như gia đình bà Lý, gia đình ông Vũ Đăng Phận ở thôn Quang Trung có 3 hộ nhưng sử dụng cùng một đồng hồ, một tháng gia đình ông sử dụng hết 25m³ nước. Ông Phận cho hay: Chúng tôi chỉ mong chất lượng nước bảo đảm vệ sinh giữ được mức độ như hiện tại.

Xác định tầm quan trọng của nước sạch đối với cuộc

sống người dân, ngay khi xây dựng nông thôn mới, trong quá trình làm đường, xã Đông Xuân đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo tập trung tổ chức lắp đặt đường ống đến tận hộ gia đình và vận động nhân dân sử dụng nước sạch, tuyên truyền thông qua các hội nghị từ xã đến thôn về chủ trương của tỉnh, huyện, xã, kinh phí đóng góp, hình thức lắp đặt để nhân dân nắm rõ. Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" nên khi 100% đảng viên sử dụng nước sạch thì hầu hết người dân xung quanh đều tin tưởng và sẵn sàng đầu tư tiền mua đồng hồ nước và lắp đặt hệ thống đường ống trong gia đình. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với Công

ty có nhiều chính sách hỗ trợ các gia đình nghèo, hộ gia đình có đơn trong quá trình lắp đặt nước sạch. Ông Đặng Văn Hùng, cán bộ địa chính và tài nguyên môi trường xã cho biết, xã cũng chỉ mong muốn nhà máy nước của Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo nên kiểm định nước sạch theo quy định và chuyển về cho UBND xã để công khai cho bà con nắm được, yên tâm sử dụng. Xã phấn đấu hết năm nay 100% hộ dân đều sử dụng nước sạch.

Cách làm cũng như kết quả xã Đông Xuân đạt được là kinh nghiệm để các địa phương khác học tập.

THU THỦY
(Đài TTTT Đông Hưng)



Công nhân vận hành máy bơm tại nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo.



Nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo.

Ảnh: TRẦN TUẤN

TUỔI TRẺ DUYÊN HẢI

Lập thân, lập nghiệp



Xã Duyên Hải hiện có 12 gia trại do thanh niên làm chủ cho thu nhập khá cao.

Với mong muốn phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương, nhiều năm qua, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp đã được đoàn viên thanh niên xã Duyên Hải (Hưng Hà) tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến thăm mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên Phạm Văn Thu, thôn Bùi Minh mới thấy quyết tâm lập thân, lập nghiệp tại quê hương của anh. Học xong phổ thông, anh cũng một vài người bạn đi phụ hồ, làm thợ xây nay đây mai đó. Tuy vất vả nhưng cũng có thu nhập nhưng anh vẫn muốn về quê làm giàu. Có ít vốn trong tay, anh đi học nghề mộc ở Bắc Ninh rồi đi làm thuê tại một số xưởng mộc ở miền Nam. Đến năm 2013, có kinh nghiệm, có tay nghề, có vốn, anh mở xưởng mộc chuyên làm đồ thờ.

Từng bước gây dựng, xưởng mộc của anh được nhiều khách hàng tìm đến bởi chất lượng gỗ tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý. Nhờ vậy, mỗi năm xưởng mộc của anh Thu cho thu lãi khoảng 200 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 4 thanh niên

địa phương với thu nhập 5,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Anh Thu cho biết: Minh có tay nghề, có sức trẻ, lại được sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên nên thấy rất an tâm với việc xây dựng kinh tế tại địa phương. Cùng với anh Ngô Văn Huỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải, mặc dù bận bịu với công tác đoàn nhưng anh vẫn tranh thủ cùng vợ làm hương truyền thống, chăn nuôi lợn và cấy lúa. Anh Huỳnh chia sẻ: Duyên Hải có nhiều thanh niên lập nghiệp tại địa phương và mình lại là thủ lĩnh đoàn nên nhất thiết phải là người gương mẫu, tiên phong để cổ vũ, động viên, giúp đỡ các đoàn viên thanh niên khác vươn lên.

Hiện nay, toàn xã Duyên Hải có 12 gia trại do thanh niên làm chủ cho thu nhập khá cao. Ngoài việc phát triển kinh tế gia trại, nhiều đoàn viên đã năng động mở xưởng sản xuất hương thơm như anh Hà Văn Lái, Nguyễn Văn Quang... không những mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập từ

3,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải đã nắm bắt nhu cầu về học nghề, hướng nghiệp và việc làm của thanh niên, căn cứ vào đó xây dựng các giải pháp hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, tổ tiết kiệm vay vốn của Đoàn Thanh niên xã đang quản lý số vốn vay 3,1 tỷ đồng cho các gia đình đoàn viên thanh niên và nhân dân vay vốn, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Không chỉ tích cực tham gia phát triển kinh tế, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng cũng được tuổi trẻ Duyên Hải thực hiện hiệu quả. 5 năm qua, đoàn viên thanh niên trong xã đã đóng góp 250 ngày công lao động đắp bê tông, xây dựng đường giao thông; đảm nhận làm 900m đường giao thông trực xã. Các hoạt động vệ sinh môi trường được tổ chức thường xuyên; mỗi chi đoàn thôn đều

có đoàn đường thanh niên quản lý và vệ sinh sạch sẽ. Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" với chiều dài 3km và hơn 100 điểm thắp sáng trị giá 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động phối hợp tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ cũng được thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Chi Đính Thị The, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà cho biết: Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tích cực thi đua phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ Duyên Hải đã khẳng định sức trẻ, bản lĩnh và sự cống hiến của thanh niên trên mọi lĩnh vực; đặc biệt những nỗ lực đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế của tổ chức đoàn đã góp phần giúp đoàn viên thanh niên nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu trên quê hương.

XUÂN PHƯƠNG